



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
 เลขทะเบียน 7147 วันที่ 16 ส.ค. 2561
 ผ.บพ. กง.บด. กง.กม. กง.สส. กง.กง.

ที่ ๓๒/๒๕๖๑

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
 เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
 กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองที่สำนักงานกฤษฎีกา
 ราชอาณาจักรดี หลักสูตรที่ ๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
 สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองฯ และกำหนดการอบรมฯ (สแกนคิวอาร์โค้ด)

กลุ่มงานกฎหมายฯ
 เลขรับ 320
 วันที่ 16 ส.ค. 61
 เวลา 13-10

ด้วยสำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกองทุนสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองโดยคณะกรรมการสวัสดิการด้านการฝึกอบรม กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่ ๔ เรื่อง“คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและบุคคลที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรกฎหมายปกครอง คดีปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่ดีอันเกิดจากแนวคำพิพากษาศาลปกครอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจนำไปสู่ข้อพิพาททางปกครอง ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๖ - วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านหรือบุคคลที่สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ ๓,๘๐๐ บาทต่อหลักสูตร ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานสามารถเบิกค่าลงทะเบียนดังกล่าวได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถสมัครผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าสมัครอบรม ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๖ - วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมและมีการชำระเงินค่าสมัครอบรมครบตามจำนวน ๓๒๐ คน แล้ว ระบบจะทำการปิดรับการชำระเงินโดยอัตโนมัติโดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ <http://www.admincourt.go.th> หรือ <https://admincourt-training.thaijobjob.com> ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิชราภรณ์ ธารณ (๐๒-๑๔๑๐๙๐๖) คุณสุธัญญา วิเศษ (๐๒-๑๔๑๐๙๑๔) และคุณสุธาสินี เขียวรัมย์ (๐๒-๑๔๑๐๙๒๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวด้วยจะขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายชำนาญ ทิพยวงค์)

ผู้อำนวยการสวัสดิการด้านการฝึกอบรม

เลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง